

ที่ สคช01.ว274/2561

2 พฤษภาคม 2561

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
เลขรับที่ 424
วันที่ 15 / พ.ค. / 61
เวลา 15.30

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management) รุ่นที่ 4

เรียน คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรฯ และกำหนดการ

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายประเภท หลายระดับ เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เป็นต้น จึงมีโอกาสที่คนหรือกลุ่มคนในองค์กรจะมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันในเรื่องต่างๆ และหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต่อตัวบัณฑิตด้วย ดังนั้นเพื่อให้ความขัดแย้งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันคลังสมองของชาติ จึงกำหนดจัดหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management) รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ และเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นความขัดแย้งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างวิทยากร และระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรด้วยกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้

ทั้งนี้ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและหรือผู้แทนเข้าร่วมหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน 28,000 บาท/ท่าน (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งครอบคลุมค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ และค่าที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้ที่ www.knit.or.th และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 103, 123 **รับจำนวนจำกัด**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรฯ ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน คณบดี

○ มอบ.....ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความนับถือ

Line คณะ แฟ้ม Website อื่นๆ

○ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

E-mail ubru.ac.th อื่นๆ

○ เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

๕๗

16 พ.ค. 61



(รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ)

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

ความเห็นคณบดี

เห็นชอบ

เห็นควร

พร. FB

พิณ

16 พ.ค. 61 No.498

ติดต่อ สุภิญญา, สมเกียรติ โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ103,123

โทรสาร 02-126-7635 อีเมล sukanya@knit.or.th, somkiat@knit.or.th

หลักสูตร

“การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management) รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องจามจรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายประเภท หลายระดับ เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย นักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เป็นต้น ทำให้มีโอกาสสูงที่คนหรือกลุ่มคนเหล่านี้จะมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และวิธีการทำงาน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งต่อตัวบัณฑิตด้วย ดังนั้นเพื่อให้ความขัดแย้งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้จัดให้มีหลักสูตร “การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย” (Conflict Management: Theory and Practices) ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยเน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาประเด็นความขัดแย้งในบริบทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอย่างเข้มข้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างวิทยากร และระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์:

- 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเสริมทักษะในการจัดการความขัดแย้งแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- 2) เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในบริบทมหาวิทยาลัยไทยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม
- 3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย

องค์ประกอบของหลักสูตร :

ทฤษฎีหลักการ แนวคิด	20 %
วิธีปฏิบัติที่ดี และกรณีศึกษา (จากวิทยากร)	40 %
วิเคราะห์กรณีศึกษาความขัดแย้งในแต่ละระดับ	40 %

กลุ่มเป้าหมาย:

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหารตำแหน่งอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร

รับจำนวน 30 ท่าน โดยท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์เข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้ที่ www.knit.or.th